



สรุปข่าว สร.

ประจำวันที่
3 มิถุนายน 2564



ประเด็นข่าว

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

สถานการณ์ประจำวัน

-สถานการณ์ในประเทศ 2 มิ.ย. พบผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มอีก 3,440 ราย เสียชีวิตอีก 38 ศพ ยอดผู้ป่วยยืนยันสะสม 165,463 ราย อาการหนัก 1,247 ราย รักษาหาย อีก 2,843 ราย อยู่ระหว่างรักษาตัว 49,777 ราย ยอดผู้เสียชีวิตสะสม 1,107 ศพ ประเทศไทยเป็นอันดับ 82 ของโลก

สถานการณ์ทั่วโลก ผู้ติดเชื้อ 172,406,036 ราย เสียชีวิต 3,705,977 ราย รักษาหาย 155,036,168 ราย **ประเด็นที่น่าสนใจ** ได้แก่ WHO แนะนำฉีดวัคซีนเข็ม 2 ควรเป็นตัวเดิม และกำลังเร่งศึกษาฉีดเข็ม 3 จำเป็นหรือไม่ **อังกฤษ** ไม่พบผู้เสียชีวิตจากโควิด-19เป็นครั้งแรก พร้อมระบุ วัคซีนมีประสิทธิภาพอย่างชัดเจน **อียู** นำร่อง 'วัคซีนโควิดดิจิทัล' ระบุฤดูท่องเที่ยวในฤดูร้อน **ญี่ปุ่น** ออกกฎกักตัวชุดใหม่ คุมเข้มพลเมืองกลับจาก ตปท. ต้องพักอยู่ในสถานที่ที่รัฐบาลกำหนด เวียดนามและมาเลเซีย 6 วัน ออสเตรเลีย 10 วัน ไทย 3 วัน **แคนาดา** อนุญาตให้จับคู่วัคซีน โควิด-19 ของผู้ผลิตหลายรายที่ได้รับการอนุมัติแล้ว เพื่อฉีดโดสที่ 1 และ 2 โดยมีข้อยกเว้นบางประการ **ลาว** รับวัคซีนโควิด-19 ไฟเซอร์กว่าแสนโดสฉีดผู้สูงอายุ **อิสราเอล** เผยไฟเซอร์อาจเชื่อมโยงกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบ **ปากีสถาน** แลกข่าวเปิดตัววัคซีนต้านโควิด-19 "แพกแวก" (PakVac) ที่พัฒนาขึ้นและผลิตภายในประเทศ

ประเด็นสำคัญ

1.การบริหารจัดการวัคซีนโควิด19

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ข่าวสด มติชน, ไทยโพสต์ ไทยรัฐ, ผู้จัดการ สยามรัฐ กรุงเทพธุรกิจ สยามกีฬา) เว็บไซต์ (ไทยรัฐ เดลินิวส์ มติชน ผู้จัดการ สยามรัฐ แนวหน้าบ้านเมือง ข่าวหุ้น thaiPBS sanook newtv. innnews)

-นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและ รว.สธ. เปิดเผยว่า ได้ส่งวัคซีนประมาณ 1.1 ล้านโดส ทั้งของแอสตราเซนเนกา และซิโนแวค กระจายลงไปยังพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศแล้ว เพื่อนำไปฉีดบริการให้ประชาชนมากที่สุด ส่วนการจัดสรรวัคซีนนั้น ทางรัฐบาลยึดหลักความเป็นธรรม คำนึงถึงสถานการณ์ของแต่ละพื้นที่ ทั้งนี้ กระบวนการจัดหาและกระจายวัคซีนนั้นยังเป็นที่น่าพอใจตามแผนงานที่นายกรัฐมนตรีและ ศบค. มอบหมายให้กระทรวงสาธารณสุขนำไปปฏิบัติ ดังนั้นข่าวสารต่างๆ ขอให้รับจากกระทรวงฯ ซึ่งทำหน้าที่เป็นฝ่ายจัดหาและจัดการ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ข่าวสด มติชน ไทยรัฐ ผู้จัดการ กรุงเทพธุรกิจ) เว็บไซต์ (เดลินิวส์ ผู้จัดการ)

-อธิบดีกรมควบคุมโรค เปิดแผนกระจายวัคซีนป้องกันโรคโควิด ครอบคลุม จว. มิ.ย. นี้ กทม.รับ 1 ล้านโดส ฉีด 20 กว่าจุด ประกันสังคม 1 ล้าน เครื่องหมายมหาวิทยาลัย 5 แสนโดส ส่วนราชทัณฑ์ เน้นคุกที่ยังไม่ระบาด ส่วนที่ระบาดแล้วรอ 3 เดือน การกระจายวัคซีนเป็นไปตามนโยบายของศบค. และนายกฯ โดยจังหวัดที่มีระบาดเยอะได้เยอะ เช่นกทม. ปริมาณ และดูตามพื้นที่จำเพาะตามนโยบาย เช่นพื้นที่ท่องเที่ยวจะได้เพิ่มเติม โดยการจัดสรรขึ้นกับวัคซีนที่เรามี และความต้องการในการฉีด ต้องปรับตามสถานการณ์ ดังนั้นทุกจังหวัดจึงมีวัคซีน ตอนนี้กระจายแล้ว 1 ล้านกว่าโดส บางพื้นที่อาจถึงแล้ว บางพื้นที่อยู่บนรถกำลังไป จะทยอย ไปเรื่อยๆ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ข่าวสด ไทยรัฐ มติชน ไทยโพสต์ กรุงเทพธุรกิจ) เว็บไซต์ (มติชน เดลินิวส์ โพสต์ทูเดย์ กรุงเทพธุรกิจ ประชาชาติธุรกิจ สยามรัฐ สำนักข่าวไทย สำนักข่าวอิศรา สปริงนิวส์)

-นพ.นคร เปรมศรี ผอ.สถาบันวัคซีนแห่งชาติ กล่าวว่า สถาบันวัคซีนฯ กรมควบคุมโรค องค์การเภสัชกรรม ร่วมกันจัดหาวัคซีนซิโนแวค โดยกระจายไปตั้งแต่เดือนมีนาคมเป็นต้นมา และมีการเจรจาสั่งซื้อเพิ่มเติมต่อไปอีก ตั้งแต่เดือนมิถุนายนเป็นต้นไป ขณะเดียวกัน ในวันที่ บริษัท สยามไบโอไซเอนซ์ ก็ได้ส่งมอบวัคซีนแอสตราเซนเนกา ดังนั้น จะมีวัคซีนแอสตราฯ ทยอยเข้ามา และกระจายออกไปยังจังหวัดต่างๆ ตามแผน สำหรับการจัดหาวัคซีนชนิดอื่นๆ ขณะนี้ จัดหาแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ วัคซีนซิโนแวค ส่งมอบแล้ว 6 ล้านโดส และจะมีเป้าหมายอีก 10-15 ล้านโดส ซึ่งจะทยอยส่งมอบเดือนละ 2-3 ล้านโดส ในเดือนมิถุนายนเป็นต้นไป ขณะที่วัคซีนแอสตราฯ อีก 61 ล้านโดส ที่จะทยอยส่งมอบเช่นกัน ส่วนวัคซีนไฟเซอร์ กับ วัคซีนจอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน อยู่ในขั้นตอน การเจรจาเงื่อนไขสัญญา แต่จำนวนที่สั่งซื้อวัคซีน เป็นไปตามเป้าหมายที่ผู้ผลิตจะจัดหาวัคซีนให้ได้ โดยไฟเซอร์จะสามารถส่งให้เราได้ในไตรมาส 3 ราว 20 ล้านโดส และจอห์นสันฯ จะส่งให้เราช่วงปลายไตรมาส 3 หรือ 4 ราว 5 ล้านโดส ดังนั้นปี 2564 ก็จะมีวัคซีนราวๆ 100 ล้านโดส

-นพ.โสภณ เอี่ยมศิริถาวร รองอธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า วันที่ 7 มิถุนายนนี้ เป็นวันที่จะมีการเริ่มต้นฉีดจำนวนมากในทุกพื้นที่ ดังนั้น การเตรียมการสำหรับวันคิกออฟ สำหรับพื้นที่กรุงเทพมหานคร จะเป็นที่สถานีกกลางบางซื่อ ส่วนต่างจังหวัด จะเริ่มใน รพ. ประจำจังหวัด รพ.ประจำอำเภอ รพ.เอกชน และ รพ.รัฐในสังกัด ประชาชนผู้ที่จะผ่านหมอพพร้อม ในวันที่ 7 มิถุนายนนี้ จะได้ฉีดวัคซีนแอสตราฯ เป็นหลัก แต่ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อบ่งชี้ทางการแพทย์และสาธารณสุข

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ผู้จัดการ มติชน thestandard innnews)

-กทม. ได้รับวัคซีนโควิด-19 เดือน มิ.ย. นี้ 1 ล้านโดส จากแผนเดิม 2.5 ล้านโดส แพทย์เป็นผู้พิจารณาใคร่ได้ฉีด AstraZeneca หรือ Sinovac -อุดรธานี ได้รับจัดสรรวัคซีนฉีดมาแค่ 3,006 โดส ขณะที่ยอดลงทะเบียนฉีด 7 มิ.ย. 13,152 คน เผยจำนวนที่ได้รับมาให้ฉีดเฉพาะกลุ่มครูตามนโยบายก็ ไม่เพียงพอ เพราะครูทั้งจังหวัดมีมากกว่า 15,000 คน

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(มติชน ไทยโพสต์ ไทยรัฐ สยามรัฐ สปริงนิวส์)

ประเด็นข่าว

- เลขาธิการ สมช. ในฐานะ ผอ.ศปก.ศบค. กล่าวถึงกระแสข่าวการจัดสรรวัคซีนให้พื้นที่สีส้ม 58 จังหวัด จังหวัดละ 3,600 โดส ว่า ยังไม่ทราบข้อเท็จจริง ทราบเพียงจากข่าว และยังไม่เห็นรายละเอียด ขณะนี้อยู่ระหว่างการสอบถามข้อมูล กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ศบค.ดูแลเฉพาะภาพรวมทั้งเดือนมิถุนายนนี้ เบื้องต้นได้รับรายงานจะมีจำนวนวัคซีนทั้งหมดประมาณ 6 ล้านโดส มีทั้งวัคซีน แอสตราเซนเนกาและซิโนแวค ทั้งนี้จังหวัดที่มีผู้ลงทะเบียนมากอาจได้วัคซีนไม่ครบตามจำนวน สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันหมอพร้อม ซึ่งจะมีการแจ้งเลื่อนนัดหมายผ่านแอปฯดังกล่าว

2.ส่งมอบวัคซีนแอสตราเซนเนกา

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ข่าวสด มติชน ไทยโพสต์ ไทยรัฐ ผู้จัดการ กรุงเทพธุรกิจ สยามกีฬา เว็บไซต์(ข่าวสด กรุงเทพธุรกิจ ไทยรัฐ เดลินิวส์ คมชัดลึก แนวหน้า ผู้จัดการ สยามรัฐ โพสต์ทูเดย์ ศูนย์ข่าวแอฟฟิค จส.100 สำนักข่าวไทย กรมประชาสัมพันธ์ ทันหุ้น ข่าวหุ้น สำนักข่าวอิศรา ประชาชาติธุรกิจ ฐานเศรษฐกิจ thestandard thematter businesstoday thaipublica innnews chiangmainews acnews newtv. nationtv. Topnews thebangkokinsight amarintv ch7 tnnthailand

- บริษัทสยามไบโอไซเอนซ์ ได้ส่งมอบวัคซีนโควิด-19 ล็อตแรก 1.8 ล้านโดส ตามแผนให้กับ ประธานบริษัท แอสตราเซนเนกา (ประเทศไทย) จำกัด ทั้งนี้ แอสตราเซนเนกา จะส่งมอบวัคซีนที่ผลิตในประเทศไทยล็อตแรกให้กับกระทรวงสาธารณสุขทันที ตามแผนการส่งมอบและเก็บรักษา เพื่อนำไปดำเนินการฉีดวัคซีนเร่งสร้างภูมิคุ้มกันให้กับประชาชนต่อไป และจะเริ่มส่งออกวัคซีนโควิด-19 ให้กับประเทศอื่นๆ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้า

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ข่าวสด ไทยรัฐ,มติชน ไทยโพสต์ ผู้จัดการ)

- นายกรัฐมนตรี ให้สัมภาษณ์ถึงการส่งมอบวัคซีนแอสตราเซนเนกาว่า วัคซีนเข้ามาแล้ว มีการรับมอบกำลังจะทยอยขนส่งออกไป จะมีการจัดสรรฉีดเดือนมิถุนายน คาดว่าวัคซีนจะมีเพียงพอในช่วง 1 เดือนที่จะฉีดให้กับประชาชนมากขึ้น ยิ่งในพื้นที่เสี่ยง จังหวัดเสี่ยง จะได้รับการจัดสรรทั้งหมด จะมีทั้งวัคซีนแอสตราเซนเนกา ชิโนแวค และจะมีการนำเข้าซิโนฟาร์มเข้ามาอีก คิดว่าเดือนมิถุนายนการฉีดวัคซีนจะไม่มีปัญหา

3.มาตรการควบคุมการระบาดในโรงงาน

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(มติชน ไทยโพสต์ ไทยรัฐ ผู้จัดการ กรุงเทพธุรกิจ) เว็บไซต์ (เดลินิวส์ ไทยรัฐ ไทยโพสต์ ผู้จัดการ มติชน สยามรัฐ แนวหน้า กรมประชาสัมพันธ์ สปริงนิวส์ สำนักข่าวไทย nationtv. innnews)

-ศบค. เผย 2 เดือนพบคลัสเตอร์โรงงาน 10 จังหวัด ส่งโรงงานใหญ่ทั่วประเทศประเมินตัวเอง 100 เปอร์เซนต์ ชีดเส้นตายถึง 15 มิ.ย. นี้ แต่หากขอความร่วมมือแล้วพักเฉย เป็นเหตุให้มีการติดเชื้อและกระจายไปที่อื่น จะมีการพิจารณาบทลงโทษ แต่หากโรงงานทำได้ดี จะมีการให้รางวัล ปรับให้เป็นสถานประกอบการต้นแบบ ทั้งนี้ในจำนวน 8,200 โรงงาน พบว่าโรงงานขนาดใหญ่ 3,300 โรงงาน เข้าไปประเมินเพียง 650 โรงงาน ทั้งที่เป็นเป้าหมายที่มีการติดเชื้อมากกว่าโรงงานขนาดกลางและขนาดเล็ก แต่มีการเฝ้าระวังตนเองค่อนข้างน้อยเพียง 20%

4.คลัสเตอร์โรงงานแปรรูปเนื้อไก่

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ผู้จัดการ คมชัดลึก สยามรัฐ sanook nationtv innnews)

-สสจ.สระบุรี ยัน คุมคลัสเตอร์โรงงานแปรรูปเนื้อไก่ ได้แล้ว ตรวจพนักงาน กว่า 5 พันราย พบโควิด 481 ราย ส่วนใหญ่อาการผู้ป่วยเป็นสีเขียว คืออาการไม่มาก หรือไม่มีอาการ มีเพียงสีเหลืองแค่ 5 ราย ซึ่งต่อไปจะมีการ Swab ซ้ำ ในกลุ่มพนักงานที่มีความเสี่ยงสูงในอีก 7 วัน และ 14 วัน เพื่อความปลอดภัย

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (กรุงเทพธุรกิจ มติชน ข่าวสด nationtv. Thebangkokinsight 77kaoded ch7)

-สสจ.นครราชสีมา คุ่มเข้ม "คลัสเตอร์โรงงานแปรรูปเนื้อไก่" ซีพีเอฟ สระบุรี ขยายวงครอบครัวยุติ 4 ปี และ 7 ปี ติดเชื้อ โรงงานแจ้งมีลูกจ้างเป็นชาว จ.นครราชสีมา จำนวน 358 คน ส่ง 32 อำเภอเฝ้าระวัง

-สสจ.เพชรบูรณ์ เปิดไทม์ไลน์ผู้ติดเชื้อ 2 ราย เป็น พนง.บริษัทโรงงานแปรรูปเนื้อไก่สระบุรี

5.คลัสเตอร์อื่นๆ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ข่าวสด มติชน ไทยรัฐ ไทยโพสต์ ผู้จัดการ สยามกีฬา) เว็บไซต์ (ไทยรัฐ มติชน ข่าวสด กรุงเทพธุรกิจ บ้านเมือง แนวหน้า ประชาชาติธุรกิจ สำนักข่าวไทย ch7 pptvhd36 tnnthailand thaiPBS nationtv.thebangkokinsight)

- คลัสเตอร์ภูมิจังหวัดจ.ตรัง พบผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มอีกจำนวน 176 ราย คนเมียนมา 100 ราย คนไทย 76 ราย สสจ.ขอวัคซีนโควิด19 ให้แรงงานภูมิจังหวัด

- คลัสเตอร์โรงงานเครื่องมือแพทย์- คกก.โรคติดต่อจ.พระนครศรีอยุธยา เสนอปิดโรงงานเครื่องมือแพทย์ 7 วัน หลังพบติดเชื้อ 80 คน

-คลัสเตอร์ห้างสรรพสินค้า- ศบค. พบคลัสเตอร์ใหม่ ในกทม. อีก 1 แห่ง คือ คลัสเตอร์ห้างสรรพสินค้า เซตลาดพร้าว พบเป็นผลบวก 23 ราย

-สมุทรปราการ พบผู้ป่วยติดเชื้อรายใหม่วันเดียวเพิ่ม 466 ราย พบคลัสเตอร์สถานที่ใหม่หลายแห่ง

-นนทบุรี พบกลุ่มก้อนในแคมป์คนงาน 3 แห่งใน อ.ปากเกร็ดติดเชื้อเพิ่ม 196 คน

-สงขลา พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 30 ราย จากคลัสเตอร์ใหม่สำนักงานที่ดิน จ.สงขลา สาขาหาดใหญ่ และคลัสเตอร์การเลี้ยงฉลองตำแหน่งสมาชิกสภาเทศบาลบางแห่ง

6.โควิดในเรือนจำ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ข่าวสด มติชน ไทยโพสต์) เว็บไซต์ (เดลินิวส์ ไทยโพสต์ โพสต์ทูเดย์ ผู้จัดการ แนวหน้า สำนักข่าวไทย pptvhd36 newtv.)

- อธิบดีกรมราชทัณฑ์ เผยผู้ต้องขังติดเชื้อใหม่ 1,087 ราย แจงตัวเลขเพิ่มจากการตรวจซ้ำ ขณะที่ 122 เรือนจำไม่พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม ระบุ วัคซีนล็อตแรก 1 แสนโดส เริ่มฉีดที่เรือนจำสมุทรปราการ 3 มิ.ย.นี้

7.ร้านนวดเพื่อสุขภาพ' ร้องผู้ว่าฯนนทบุรีฟ้องเปิดกิจการ

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์มติชน

-ตัวแทนชมรมร้านนวดเพื่อสุขภาพจังหวัดนนทบุรี พร้อมผู้ประกอบการอีก 15 คน ได้ยื่นหนังสือร้องทุกข์ ถึงผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ขอให้พิจารณาฟ้องเปิดสถานประกอบการนวดเพื่อสุขภาพในจังหวัดนนทบุรี เนื่องจากสถานประกอบการร้านนวดเพื่อสุขภาพ ได้ถูกสั่งให้ปิดบริการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 27เมษายน 2564 จนถึงปัจจุบัน ทำให้พนักงานนวดจำนวนมากได้รับผลกระทบ ขอให้ท่านผู้ว่าฯ พิจารณาช่วยเหลือ ดังนี้ 1) อนุญาตให้สถานประกอบการนวดเพื่อสุขภาพ ได้เปิดให้บริการตามปกติ หรือในเบื้องต้น ขอให้ได้เปิดเฉพาะ “นวดเท้า” ก่อนก็ได้ เพราะเป็นส่วนที่ห่างไกลจากใบหน้าของลูกค้า 2) ช่วยจัดหาวัคซีนให้กลุ่มพนักงานนวดและเจ้าของร้าน โดยเร็วที่สุด 3) ช่วยพิจารณามีคำสั่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีการปรับลดหย่อน หรือยกเว้น ค่าภาษีต่างๆ เช่น ภาษีป้าย ภาษีโรงเรือน 4) ช่วยเจรจา กับเจ้าของอาคาร (ผู้ให้เช่า) เพื่อให้ช่วยลดค่าเช่าร้าน

8.การจัดหาวัคซีนของ อปท.

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ข่าวสด ไทยรัฐ มติชน ไทยโพสต์ ผู้จัดการ) เว็บไซต์(กรุงเทพธุรกิจ มติชน บ้านเมือง เดลินิวส์ thebangkokinsight)

- นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ได้มีการหารือทั้งใน ศบค. และ ฝ่ายกฎหมายแล้ว หากซื้อได้ก็ซื้อไม่มีปัญหา โดยไม่จำเป็นต้องแก้กฎหมาย เพราะมหาดไทยมีอำนาจอยู่แล้ว แต่จะซื้อผ่านช่องทางใด สิ่งสำคัญคือ ต้องผ่านบริษัทที่ขึ้นทะเบียนกับประเทศไทยแล้ว เนื่องจากการจัดซื้อต้องเป็นแบบรัฐต่อรัฐเท่านั้น ที่สำคัญต้องพิจารณาเรื่องงบประมาณรายได้ของแต่ละจังหวัดไม่เท่ากัน กังวลเรื่องความไม่เท่าเทียม ยืนยันว่า รัฐบาลไม่ขัดข้อง ทุกอย่างขึ้นอยู่กับว่า องค์กรส่วนท้องถิ่นจะติดต่อบริษัทไหน เพราะวัคซีนนำเข้าทั้งหมดเป็นยอดของรัฐบาล

-ร.มว.มหาดไทย ชี้แจงต่อที่ประชุมสภาฯ ว่า การจัดซื้อวัคซีน ของ อปท. นายกรัฐมนตรี เตรียมให้แจ้งไปยัง อปท.ว่า สามารถจัดซื้อวัคซีนได้ ทั้ง 5 ชนิดที่อย. รับรอง แต่ต้องอยู่ในแผนของ ศบค. รวมถึงให้ติดต่อการซื้อผ่านรัฐ

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์คมชัดลึก newtv.

- คุณหญิงสุรารัตน์ เกยุราพันธุ์ ผู้ก่อตั้งพรรคไทยสร้างไทย โพสต์เฟซบุ๊ก ขอให้รัฐบาลพิจารณาทบทวน เพื่ออนุญาตให้ อปท.ได้ช่วยจัดซื้อวัคซีน เพื่อประโยชน์ของพี่น้องคนไทยทุกคน อย่าได้อ้างว่าติดกฎระเบียบต่างๆ ถ้าติดก็แก้ ในเมื่อนายกฯ มีอำนาจพิเศษเต็มมือ

9.วัคซีนไฟเซอร์

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ ฐานเศรษฐกิจ one31

-กรณีมีข่าวเกี่ยวกับการนำเข้าวัคซีนโควิด-19 ของไฟเซอร์ไปโอเอเนทค จำนวน 20 ล้านโดส โดยบริษัทเอกชนรายหนึ่งนั้น บริษัท ไฟเซอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ออกแถลงการณ์ ยืนยันเจรจา "กรมควบคุมโรค" เพียงหน่วยงานเดียวเท่านั้น

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ bttbangkok

-สวนดุสิตโพล" สํารวจพบคนไทย 56.49% ลงทะเบียนฉีดวัคซีนโควิดแล้ว พบ “ไฟเซอร์” แชมป์บริษัทวัคซีนที่คนไทยเชื่อมั่นสุด

10.คนไทยเลิกกังวลซิโนแวค

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ tnnthailand

-นพ.เฉลิมชัย บุญยะลีพรรณ รองประธานกรรมาธิการการสาธารณสุข วุฒิสภา โพสต์โซเซียลขอคนไทยเลิกกังวล ‘วัคซีนซิโนแวค’ อนามัยโลก รับรองแล้ว ฉีดในคนอายุ 60 ปีได้ ป้องกันได้ถึง 51-84%

11.คํานการปิดกั้นการใช้ยาฟ้าทลายโจร

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ คมชัดลึก

-นายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย ได้นำเครือข่ายแพทย์แผนไทยเดินทางมายื่นคำร้องต่อ ร.มว. สธ. และอย. เพื่อคัดค้านมติของคณะกรรมการบัญชาหลักแห่งชาติที่กำหนดให้ผู้ที่สามารถส่งจ่ายสมุนไพรฟ้าทลายโจร เพื่อให้ใช้กับผู้ป่วยโรคโควิด-19 ที่มีความรุนแรงน้อยได้ ต้องเป็น “ผู้ประกอบการวิชาชีพเวชกรรม” เท่านั้น ถือได้ว่าเป็นการปิดกั้น การเข้าถึงยาประเภทดังกล่าวของชาวบ้านทั่วไป ซึ่งหากปล่อยให้การสั่งและใช้ยาต้องผ่านผู้ประกอบการวิชาชีพเวชกรรมเท่านั้น ต่อไปนี้ชาวบ้านจะซื้อหาหรือใช้ยาดังกล่าวมาใช้ จะไม่สามารถทำได้ อีกต่อไป นอกจากนั้น การขึ้นทะเบียนยาดังกล่าว มิได้กล่าวถึงหรือขึ้นทะเบียนสมุนไพรฟ้าทลายโจรในรูปแบบ “ผงหยาบ” ที่ชาวบ้านได้ผลิตและใช้อย่างยาวนานแต่อย่างใด แต่กลับไปมุ่งเน้นแต่เฉพาะการใช้ยาที่มาจากสารสกัดที่มี Andrographolide ขนาด 60-120 มิลลิกรัม และ 180 มิลลิกรัมนั้น ซึ่งแน่นอนว่าอาจจะต้องมาจากโรงงานผลิตที่เป็นอุตสาหกรรมเท่านั้นที่จะผลิตได้ ชาวบ้านธรรมดาหรือหมอยาชาวบ้านคงผลิตขึ้นตามเงื่อนไขดังกล่าวไม่ได้ จึงเป็นที่สงสัยว่า มติเช่นนี้มีผลประโยชน์ใดแอบแฝงต่อการขึ้นทะเบียนยาดังกล่าวหรือไม่ ขอให้คณะกรรมการบัญชาหลักแห่งชาติ ด้านสมุนไพร ได้พิจารณาทบทวนมติดังกล่าว โดยตัดคำว่า “ให้ใช้โดยผู้ประกอบการวิชาชีพเวชกรรม” ออกไป ซึ่งหากการร้องเรียนครั้งนี้ไม่เป็นผล สมาคมฯและเครือข่ายฯจะนำความไปยื่นฟ้องต่อศาลปกครองต่อไป

12. WHO สนับสนุนไทยฉีดวัคซีน 50 ล้านคน

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ฐานเศรษฐกิจ

-องค์การอนามัยโลกสนับสนุน ‘แผนฉีดวัคซีนให้ประชากร 50 ล้านคนภายในสิ้นปี’ ของประเทศไทย เชื้อพื้นเศรษฐกิจ ลดโอกาสไวรัสกลายพันธุ์

มาตรการ สธ. ศบค. และหน่วยงานอื่นๆ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ

ประเด็นข่าว

- สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรฯ พระราชทานทุนทรัพย์ 50,000 บาท สนับสนุนภารกิจ “ข้าวแสนกล่อ่ง” เพื่อจัดซื้ออาหารมอบให้ผู้ได้รับผลกระทบจากวิกฤติโควิด-19 ในชุมชนแออัด ผ่านสมาคมนิสิตเก่าอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์สยามรัฐ

- นายกรัฐมนตรี ชี้แจงข้อกล่าวหากรมอนามัยไปไว้กับว่า ส่วนตัวให้เกียรติกับรัฐมนตรีทุกคน โดยเฉพาะกับนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรมว.สธ. ให้เกียรติกัน และนำข้อมูล ข้อเสนอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องใน ศบค.ไปดำเนินการ การที่นำกฎหมายของกระทรวงต่างๆ มาไว้ที่ตนในฐานะ ผอ.ศบค. เพราะ พ.ร.บ.โรคระบาดให้อำนาจเฉพาะกระทรวงสาธารณสุข แต่จะสั่งหน่วยงานอื่นไม่ได้ จึงต้องสั่งผ่าน ศบค. แต่การจะพิจารณาอะไรจะยึดแนวทางของกระทรวงสาธารณสุข รวมทั้งเรื่องบฯ แก้ปัญหาโควิดและวัคซีน ไม่บรรจุในงบประมาณของกระทรวงสาธารณสุข เพราะไม่รู้ว่าการระบาดจะจบเมื่อไหร่ จึงต้องดึงออกมาและใช้งบกลาง และที่ผ่านมาใช้งบจำนวนมากจัดสรรให้จังหวัดต่างๆ ยืนยันสามารถตรวจสอบได้

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ข่าวสด)

- เพจกรมควบคุมโรค โพสต์ข้อความ "WHO รับรอง Sinovac แล้ว ประสิทธิภาพการป้องกันอยู่ที่ 51-84% (ของอินโดนีเซีย ผลทดสอบในโลกจริงอยู่ที่ 94%) ป้องกันป่วยหนักและเสียชีวิตได้ 100% เชื่อได้ว่า สามารถสร้างภูมิคุ้มกันให้กับ ผู้สูงอายุได้ และไม่ได้มีความแตกต่างเรื่อง ผลข้างเคียงระหว่างกลุ่มอายุน้อยกับสูงอายุ นอกจากนี้ WHO ชมว่า ข้อดีของซิโนแวคคือ ใช้ง่าย (ไม่ต้องใช้ความเย็นสูง ตู้เย็นธรรมดาใช้ก็ได้ และเก็บได้ถึง 2 ปี) และยังบอกว่า รับรองซิโนแวค แล้วนะ รีบไปเข้าร่วม COVAX เลย ประเทศต่างๆ จะได้รับวัคซีนมากขึ้น

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์มติชน

- นพ.ศุภกิจ ศิริลักษณ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ให้ข้อมูลว่า ภาวะเกล็ดเลือดต่ำ ที่มีอาการหลอดเลือดอุดตันร่วมด้วย หลังได้วัคซีนโควิด-19 ชนิด Viral vector vaccine เช่น AstraZeneca และ Johnson & Johnson/Janssen แม้จะเป็นภาวะที่อาจเกิดอาการรุนแรง แต่อุบัติการณ์การเกิดภาวะไม่พึงประสงค์จากวัคซีนดังกล่าวคาดการณ์ว่าน่าจะต่ำมาก คือ อยู่ระหว่าง 1:125,000-1:1,000,000 โดยผู้ป่วยส่วนใหญ่จะมีอายุต่ำกว่า 60 ปี และส่วนมากเป็นเพศหญิง ผู้ป่วยจะแสดงอาการหลังได้รับวัคซีนประมาณ 4-30 วัน โดยจะมีอาการบ่งชี้ว่าอาจมีหลอดเลือดอุดตัน เช่น ปวดศีรษะรุนแรง ปวดท้องไม่ทราบสาเหตุหรือปวดหลังรุนแรง ชาบวม เหนื่อยหอบ แน่นหน้าอก เป็นต้น โดยจะพบร่วมกับภาวะเกล็ดเลือดต่ำ หากผู้ได้รับวัคซีนคนใดมีอาการบ่งชี้ว่าอาจมีหลอดเลือดอุดตัน หลังได้รับวัคซีนภายใน 30 วัน ให้รีบปรึกษาแพทย์ทันที ซึ่งปัจจุบันมีห้องปฏิบัติการของโรงพยาบาลของรัฐ และเอกชนอย่างน้อย 79 แห่ง ทั่วประเทศที่มีความพร้อมในการตรวจวินิจฉัย โดยแพทย์จะส่งตัวอย่างเลือดเพื่อยืนยันอีกครั้ง ตามแนวทางของสมาคมโลหิตวิทยาแห่งประเทศไทย ทั้งหมดนี้อยู่ในชุดสิทธิประโยชน์ในระบบประกันสุขภาพแห่งชาติ ดังนั้นจึงขอให้ประชาชนไม่ต้องกังวลและเชิญชวนให้ทุกคนไปรับการฉีดวัคซีนตามที่ได้นัดหมายไว้

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ thebangkokinsight Chiangmai news

- กรมอนามัย แนะนำ 4 แนวทางการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ในช่วงการเฝ้าระวังโรคโควิด 19 โดยเฉพาะ 3 กลุ่มหลัก คือ เจ้าของสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย, ครูผู้ดูแลเด็ก และผู้ปกครอง ก่อนเปิดเรียนให้สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยประเมินตนเองผ่าน Thai stop COVID Plus ครูพี่เลี้ยงและจนท.ให้ประเมินความเสี่ยงตนเองผ่านเว็บไซต์ไทยเซฟไทย

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ผู้จัดการ สปริงนิวส์

- กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ยืนยัน คลื่นความถี่ไม่มีผลต่อร่างกาย และยังไม่มีการวิจัยใดที่สามารถนำมายืนยันได้ว่าหากคลื่นความถี่ทางอารมณ์ต่ำ มีอารมณ์ทางด้านลบบ่อย เศร้าหมอง ทำให้ติดเชื้อโควิด-19 ได้ง่าย

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ผู้จัดการ จส.100

- ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม เตือนอย่าแชร์! 'ผู้ก่อการร้ายแทรกแซงบริษัทฯ ใส่เชื้อโรคในวัคซีนโควิด-19 เพื่อฆ่าล้างเผ่าพันธุ์คนไทย' เป็นข้อมูลเท็จ ทั้งนี้มีการจัดเก็บวัคซีนและตรวจสอบอย่างเคร่งครัดเป็นอย่างดี ก่อนที่จะนำมาฉีดให้กับประชาชน

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์กรุงเทพธุรกิจ

- นพ.เจตน์ ธรรมธัชชา อธิการ สปสช. กล่าวว่า สปสช.ได้รับการจัดสรรงบประมาณสำหรับสนับสนุนค่าบริการฉีดวัคซีนโควิด-19 นอกโรงพยาบาล และ เตรียมงบประมาณสำหรับค่าเสียหายเบื้องต้นในส่วนของอาการไม่พึงประสงค์ โดยไม่ต้องรอการตรวจสอบ คือ หากฉีดแล้วมีอาการ ไม่พึงประสงค์ ผู้เสียหายสามารถยื่นเรื่องมาที่ สปสช.อาจจะผ่านทางสถานพยาบาลที่ไปรับวัคซีนส่งเรื่องให้ จะมีคณะกรรมการพิจารณาให้แล้วเสร็จใน 5 วัน เปิดเรื่องให้ยื่นขอชดเชยมา 2 สัปดาห์ มียื่นเรื่องมาแล้ว 250 ราย และมีการชดเชยไปแล้ว 150 ราย โดยอาการไม่พึงประสงค์ที่ให้การชดเชยส่วนใหญ่เป็นกรณีนอนโรงพยาบาล และเกิน 50 รายมีอาการชานอกนั้นก็จะมีการคลื่นไส้ อาเจียน อ่อนเพลียจนต้องนอนพักโรงพยาบาล

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ไทยรัฐ กรุงเทพธุรกิจ

- นักวิทยาศาสตร์ของWHO เผยติดตามการกลายพันธุ์ของเชื้อไวรัสก่อโรคโควิด-19 มาตลอด เพราะจะกระทบต่อมาตรการทางสาธารณสุข ความรุนแรงของโรคที่เพิ่มขึ้นหรือไม่ รวมทั้งมีผลกับวัคซีนหรือไม่ การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของวัคซีนต้องดูหลายปัจจัย เพราะแต่ละประเทศศึกษาวิจัยแตกต่างกัน สิ่งสำคัญเราดูเรื่องการป้องกันโรครุนแรง ป้องกันการเสียชีวิต ส่วนที่ว่าฉีดครบ 2 โดสแล้วจะมีประสิทธิภาพยาวนานแค่ไหน ยังเก็บข้อมูลอยู่ขณะนี้ข้อมูลแค่ช่วง 6 เดือนเท่านั้น อาจต้องฉีดอีกเข็มเพื่อกระตุ้นอีกหรือไม่ เป็นงานที่ต้องศึกษาต่อเนื่อง ส่วนคนที่ติดโควิดยังต้องฉีดวัคซีนหลังหายแล้วประมาณ 6 เดือน กำลังศึกษาว่าฉีด 1 โดสพอหรือไม่

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์(ผู้จัดการ ข่าวสด โพสต์ทูเดย์ แนวหน้า ch7 tnntailand nationtv)

- สสจ.พิษณุโลก แจ้งความ เอาผิดพนักงาน-บริษัทขายเครื่องกรองน้ำฟ้าผืนคำสั่งสกัดโควิดตาม พ.ร.บ.โรคติดต่อ-พ.ร.ก.ฉุกเฉิน จนเกิดคลัสเตอร์ใหม่ คนติดเชื้อแล้ว 16 ราย

ประเด็นข่าว

-ผอ.รพ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี ประชุมด่วนภายหลังทราบผลมีผู้ติดเชื้อ โควิด-19 รายแรกในอำเภอ อาศัยอยู่ ม.9 บ้านพระเจดีย์สามองค์ ต.หนองลู อ.สังขละบุรี สัมผัสเสี่ยงสูง 22 ราย

-รอง นพ.สสจ.อุดรธานี เผยพบผู้ติดเชื้อสายพันธุ์อินเดีย จำนวน 4 คน รักษาหายและกลับบ้านไปแล้ว 3 คน ยังนอนรักษาตัวที่ รพ.กุมภวาปี 1 คน ไม่มีอาการแทรกซ้อนทางปอด แต่ต้องนอนอยู่โรงพยาบาล เพื่อดูอาการ

-สสจ.นครราชสีมา เผยแอสตราเซนeca มาแ่นแต่ไม่รู้จำนวน รอส่วนกลางแจ้งความชัดเจน ทั้งนี้เหลือซิโนแวคฉีดถึง 6 มิ.ย.64

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(กรุงเทพธุรกิจ ไทยรัฐ) เว็บไซต์ (มติชน ทวีโพสต์ ไทยรัฐ ข่าวสด ผู้จัดการ เดลินิวส์ แนวหน้า สยามรัฐ ฐานเศรษฐกิจ ประชาธิปไตย) สำนักข่าวไทย อินโฟเควสท์)

-กรมการขนส่งทางบก ตั้งเป้าฉีดวัคซีนเข็มแรกให้แก่ผู้ให้บริการรถโดยสารสาธารณะที่ลงทะเบียนไว้ให้ครบทุกคนภายในวันที่ 6 มิถุนายน 2564 จะเปิดรับลงทะเบียนถึงวันที่ 3 มิถุนายน 2564 โดย สามารถลงทะเบียนรับวัคซีนได้ทุกช่องทาง

- รมว. อว. เยี่ยมศูนย์ฉีดวัคซีน"ม.ธรรมศาสตร์" รับ 2,000 คนต่อวัน ย้ำ7มิ.ย.นี้ ได้ฉีดแน่นอน ทั้งนี้ อว.จัดตั้งหน่วยฉีดวัคซีนส่วนกลางในกทม.11 แห่งและอีกหลายแห่งในต่างจังหวัด

- กระทรวงคมนาคม กระทรวงสาธารณสุข กสทช. พร้อมด้วย บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส (ADVANC) หรือ เอไอเอส บมจ. ทู คอร์ปอเรชั่น (TRUE) บมจ. โทเทิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น (DTAC) และบมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ (NT) ประกาศความพร้อม รองรับประชาชน ในการเปิดให้ประชาชนเริ่มฉีดวัคซีนในวันแรก 7 มิถุนายน 2564 ณ ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ

- ม.เกษตรฯ เปิดศูนย์ฉีดวัคซีนโควิด จำนวนประมาณ 120,000 โดส นิสิตบางเขนลงทะเบียนรับสิทธิ์ก่อน สำหรับนักศึกษา หน่วยงานภาครัฐ กลุ่มองค์กร และกลุ่มประชาชนทั่วไป ขอให้รอการแจ้งประกาศจากมหาวิทยาลัย

-ขสมก. ได้จัดเดินรถ Shuttle Bus บริการฟรี 3 เส้นทางให้กับประชาชน ที่ลงทะเบียนจองคิวฉีดวัคซีนโควิด-19 ผ่านค่ายโทรศัพท์มือถือ 4 แห่ง ณ ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ ตั้งแต่วันที่ 7 มิ.ย. เวลา 08.00-20.00 น.

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.สยามรัฐ

- รมว.ท่องเที่ยวและกีฬา ชี้แจงว่า ในพื้นที่ท่องเที่ยวต้องฉีดวัคซีนให้คนในพื้นที่ 70% ภายในเดือน มิ.ย.นี้ และโครงการต่อไป ในวันที่ 1 ต.ค. จะเปิดแหล่งท่องเที่ยวใน 10 จังหวัด โดยไม่กักตัว ได้แก่ เชียงใหม่ กรุงเทพฯ ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี ชลบุรี ภูเก็ต สุราษฎร์ธานี กระบี่ พังงา และบุรีรัมย์

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน

- คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) ได้พัฒนาเทคโนโลยีเอไอตรวจโควิดกลายพันธุ์ ซีรา คอร์ (CiRA CORE) สามารถสนับสนุนการปฏิบัติงานของทีมแพทย์ 2 ส่วน ได้แก่ 1.สามารถบ่งชี้สายพันธุ์ของเชื้อโควิด-19 ได้ถึง 8 สายพันธุ์ อาทิ สายพันธุ์อังกฤษ แอฟริกาใต้ บราซิล อินเดีย สายพันธุ์ที่ระบาดในชุมชนสมุทรสาคร ปทุมธานี และ กทม. ช่วยแพทย์ลดขั้นตอนการวิเคราะห์ แยกแยะ และคาดการณ์การกระจายตัวของสายพันธุ์ต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 2.ตรวจตำแหน่งกลายพันธุ์ของเชื้อไวรัส โควิด-19 ด้วยการค้นหาตำแหน่งกลายพันธุ์ที่เป็นที่น่ากังวล (Variant of Concern; VOCs) มีความถูกต้องถึง 99% ใน 30 วินาที

ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่นๆ

กัญชาทางการแพทย์

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ฐานเศรษฐกิจ amarintv.

-ดร.ภก.อนันต์ชัย อัศวเมฆิน อาจารย์ประจำคณะเภสัชวิทยา มหาวิทยาลัยมหิดล คณะที่ปรึกษารมว.สธ.และประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายกัญชาเสรีทางการแพทย์ เปิดเผย 8 ความคืบหน้าขับเคลื่อน"กัญชา" 1.กองกฎหมาย ผลักดันระเบียบให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข รับจ้างผลิต สกัด กัญชา กัญชง ได้สำเร็จ โดยจะมีผลทันทีหลังปลดกระทรวงสาธารณสุขลงนาม ซึ่งจะเป็นการเปิดโอกาสให้ภาคเอกชน และวิสาหกิจชุมชนได้มีผลิตภัณฑ์กัญชา กัญชงเป็นของตนเอง 2. กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ สามารถจดทะเบียนรับรองกัญชาสายพันธุ์ไทย 4 สายพันธุ์ ได้สำเร็จ ได้แก่ ตะนาวศรีก้านขาว ตะนาวศรีก้านแดง หางเสือและ หางกระรอก 3. กรมการแพทย์ศึกษาวิจัยเบื้องต้นพบว่า กัญชาอาจมีผลช่วยลดการอักเสบของปอด และในอนาคตอาจนำมาใช้รักษาโรคโควิด-19 ได้ 4. กรมสุขภาพจิต เจ้าภาพด้านการสื่อสารและการสร้างความรอบรู้ด้านกัญชา เปิดช่องทางการสื่อสารที่หลากหลายให้เข้าถึงประชาชน โดยที่ผ่านมาได้จัดทำการสื่อสารผ่านช่องทาง Facebook Live และ Clubhouse ซึ่งขณะนี้ มีผู้ติดตามเป็นจำนวนมาก พร้อมดำเนินการ Social listening เพื่อวางแผนให้เกิดการสื่อสารที่ตรงจุด และพัฒนาช่องทางที่ทำให้เข้าถึงประชาชนจำนวนมากได้อย่างรวดเร็ว เช่น รายการโทรทัศน์ วิทยุ ฯลฯ

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์แนวหน้า สยามรัฐ

- สถาบันกัญชาทางการแพทย์ วางเป้าขับเคลื่อนกัญชาทางการแพทย์ ใน 3 ประเด็นที่จะนำไปขับเคลื่อนต่อไป ได้แก่ 1. รับฟังข้อเสนอปัญหาและอุปสรรคในการขับเคลื่อนนโยบายกัญชาทางการแพทย์จากทั้ง 12 เขตสุขภาพ 2. วิเคราะห์ช่องทางในการสื่อสาร ทำความเข้าใจกับสังคม เพื่อให้เกิดการใช้กัญชาที่เกิดประโยชน์สูงสุด 3. จัดทำคู่มือกัญชากัญชงภาคประชาชน เพื่อให้เป็นแนวทางเบื้องต้นสำหรับประชาชนที่สนใจจะใช้ และปลูกกัญชา โดยจะจัดทำเนื้อหาในรูปแบบที่เข้าใจง่าย สำหรับกิจกรรมทั้งสามนี้ สถาบันกัญชาจะเร่งรัดดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 3 เดือน

ไข้เลือดออก

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ กรมประชาสัมพันธ์

-ไข้เลือดออกเริ่มระบาด แม่ฮ่องสอนพบแล้ว 110 ราย นายอำเภอแม่สะเรียงตั้งเป้าปีนี้ ลดจำนวนผู้ป่วยไข้เลือดออกให้ได้ครึ่งหนึ่งจากสถิติปีที่แล้ว

ปลัสต์วียนไม่พบหวัดนกH10N3ในไทย

ประเด็นข่าว

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(มติชน) เว็บไซต์(มติชน กรมประชาสัมพันธ์)

-นสพ.สรวัดธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ เปิดเผยว่า จากรายงานของคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติจีน (เอ็นเอชซี) พบไวรัสไข้หวัดนกสายพันธุ์ H10N3 แพร่ติ่มมนุษย์ครั้งแรกในประเทศจีน เป็นชายอายุ 41 ปี นั้น ในส่วนของประเทศไทย ปัจจุบันไม่พบการติดเชื้อไข้หวัดนกทั้งในคนและสัตว์ แต่การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของสภาพอากาศทำให้สัตว์ปีกปรับตัวได้ยาก อาจส่งผลต่อสุขภาพสัตว์ปีก ทำให้สัตว์ปีกอ่อนแอ กรมปศุสัตว์ จึงมีคำสั่งการให้สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดและปศุสัตว์อำเภอทั่วประเทศเข้มงวดในการดำเนินมาตรการ ฝ้าระวังและป้องกันโรคในพื้นที่ สั่งให้เจ้าหน้าที่ปศุสัตว์เข้าตรวจเยี่ยมเกษตรกรทุกราย และรายงานสถานการณ์สัตว์ปีกทุกวัน

แชร์ว่อนโซเชียล แดงโม้ต้มผสมน้ำตาล ต้มรักษาโรคไต

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ กรมประชาสัมพันธ์

-กรณีมีคำแนะนำในประเด็นด้านสุขภาพเรื่อง "แดงโม้ต้มผสมกับน้ำตาล ต้มรักษาโรคไต" ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงโดย สำนักโภชนาการ กรมอนามัย พบว่าประเด็นดังกล่าวนั้น เป็นข้อมูลเท็จ เนื่องจากผู้ป่วยโรคไต จำเป็นต้องควบคุมอาหารโดยนักกำหนดอาหาร และแพทย์ โดยเลือกกินผลไม้ตามระดับเกลือแร่ในเลือด แดงโม้ 100 ก. มีโพแทสเซียม 122 มก. แมกนีเซียม 9 มก. และฟอสฟอรัส 10 มก. ซึ่งโพแทสเซียมมีผลต่อโรคไต และกินน้ำตาลมากเกินไปเสี่ยงต่อโรคอ้วน และเบาหวาน ทั้งนี้ ผู้ป่วยโรคไตควรกินผลไม้วันละ 1-2 ส่วน เช่น แดงโม้ 1 ส่วน เท่ากับ 6-8 ชิ้นคำ

ธุรกิจสายักษ์บุกขายออนไลน์

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ไทยโพสต์) เว็บไซต์ (ไทยโพสต์ โลกวันนี้ โพสต์ทูเดย์)

-นายคาร์ณ ชูเดชา ผู้ประสานงานเครือข่ายเฝ้าระวังธุรกิจสุรา เปิดเผยว่า เครือข่ายเฝ้าระวังธุรกิจสุราได้ทำการเฝ้าระวังการทำผิดกฎหมายของธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ประจำเดือน พ.ค.2564 ใน 28 จังหวัดที่ได้รับอนุญาต พบว่าในช่วงการระบาดของโรคโควิด-19 ยังพบร้านอาหาร ร้านเหล้า ผับ บาร์ ทำผิด พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โดยเฉพาะเรื่องการโฆษณาและการสื่อสารการตลาดถึง 78 แห่ง โดยพบว่ามีการปรับกลยุทธ์ของทุนเหล่านี้ใหญ่ ที่เน้นการทำกรสื่อสารผ่านระบบออนไลน์ ซึ่งผิดกฎหมายมากขึ้นกว่า 50% และเรียกร้องให้รัฐบาลยกเลิกมาตรการการดื่มในร้าน ทั้งๆ ที่มีหลักฐานมากมายว่าการดื่มน้ำเมาเป็นเหตุสำคัญของการกระจายเชื้อโรค และปัญหาสังคมอื่นๆ ตามมามากมาย ทั้งนี้ เฉพาะข้อมูลในเดือน พ.ค. พบว่ามีการปรับกลยุทธ์ทางการตลาดหลักๆ อยู่ 3 ประการคือ 1.การสื่อสารออนไลน์ผ่านเพจเฟซบุ๊กที่ใช้นามแฝงในการโฆษณา หรือพบเพจที่สงสัยว่าอาจจะรับจ้างโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 27 เพจ ที่มียอดติดตามระดับหลักหลายแสนคน และพบว่ามี 14 เพจที่โพสต์ข้อความเข้าข่ายผิดกฎหมาย การโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 27 ยี่ห้อ รวม 70 โพสต์ ซึ่งบางเพจใช้เทคนิคการยิงโฆษณาแบบปกปิด หรือกำหนดเวลาที่ไม่สามารถสืบทายย้อนหลังได้ หรือมีการลบทิ้งเมื่อสิ้นสุดการโฆษณา เพื่อหลบเลี่ยงการติดตามของเจ้าหน้าที่และหน่วยเฝ้าระวัง เป็นการแสดงถึงความจงใจซ่อนเร้นการสื่อสารชัดเจน 2.ปรับรูปแบบบรรจุภัณฑ์ (Packaging) เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้พกพาได้สะดวก ซึ่งถือเป็นการจูงใจให้ผู้บริโภคซื้อครั้งละปริมาณมากๆ และ 3.การจัดคอนเสิร์ตทิพย์ หรือคอนเสิร์ตออนไลน์ มีศิลปินกว่า 1,000 คน หมุนเวียนมาแสดงคอนเสิร์ตออนไลน์ แฝงการโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ทางเครือข่ายฯ ได้ส่งผลการเฝ้าระวังให้อธิบดีกรมควบคุมโรค และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อดำเนินการบังคับใช้กฎหมายแล้ว พร้อมติดตามเรื่องนี้อย่างใกล้ชิด อยากเห็นความเอาใจจริงเอาใจของกลไกภาครัฐในการดำเนินการกับกลุ่มเพจที่ทำการโฆษณาผิดกฎหมาย